

การจัดการหนี้ของเมืองเปลี่ยนแปลงหนี้ของลูกของประจวบคีรีขันธ์

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสาขา	บัญชีบุคคล	ผู้มีอำนาจชำระหนี้	ชื่อสาขา	ความถี่ (บาท)	พื้นที่ (ไร่)	เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงหนี้	ผลการตรวจสอบการดำเนินงาน คณะ ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของกรมการ
๑	บริการทางธุรกิจ	๐๕๕๕๐๐๖๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีด สีดา ๑๐๖	นายสุภ ใสภา	สถานีรถไฟ สายหัวหิน	๑๐๖.๓๕	บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ ๒ ตำบลทับสาย อำเภอหัวมงคล จังหวัด นครราชสีมา	เนื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมมีความจำเป็นที่จะขอยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อไปประกอบกิจการอื่นที่ไปทำประโยชน์อย่างอื่น สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่า การยืมที่ไปเอาจะก่อให้เกิดการบรรเทาหนี้ความเสียหายได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงหนี้สาขา ตาม มดี กทพ. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงหนี้ที่ดินตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมมีความจำเป็นที่จะขอยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อไปประกอบกิจการอื่นที่ไปทำประโยชน์อย่างอื่น สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่า การยืมที่ไปเอาจะก่อให้เกิดการบรรเทาหนี้ความเสียหายได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงหนี้สาขา ตาม มดี กทพ. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗	
๒	บริการทางธุรกิจ	๐๕๕๕๐๐๑๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิวิศการเกษตร	นายวรภัทร สมวงษา	สถานีประมงทะเล	๑๐๗.๓๕	บ้านเลขที่ ๒๑๔ หมู่ ๑ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา	เนื่องจากที่ดินเดิมออกอากาศ ๒ ไร่เศษทำให้เกิดการแทรกซึม แปลกปลอมไปบกรบกรบเจ้าวิพ การบิน	ที่ดินสามส่วนที่ ๒ ไร่เศษ ไม่ได้อยู่ในที่ดินเดิมก่อนเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงหนี้ที่ดินตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมมีความจำเป็นที่จะขอเปลี่ยนแปลงไปบกรบกรบเจ้าวิพ การบิน สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่า การยืมที่ไปเอาจะก่อให้เกิดการบรรเทาหนี้ความเสียหายได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงหนี้สาขา ตาม มดี กทพ. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓	บริการทางธุรกิจ	๑๒๕๒๐๐๔๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัวย เรฟี่โอ	นายบุญยืน สมวงษา	สถานีบัวแดง	๑๐๖.๕๐	บ้านเลขที่ ๒๑๖/๑ หมู่ ๒ ตำบลบึงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่	เนื่องจากถนนดินทรูโหมมาเกาะดินมาบนเวลาหลายปีแล้วจึงต้องสร้างเสาใหม่ขึ้น ระยะห่างจากถนน ๕๐๐ เมตร	ที่ดินสามส่วนที่ ๒ ไร่เศษ ไม่ได้อยู่ในที่ดินเดิมก่อนเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงหนี้ที่ดินตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าเสาเดิมทรูโหมมาเกาะดินมาบนเวลาหลายปีแล้วจึงต้องสร้างเสาใหม่ขึ้นระยะห่างจากถนน ๕๐๐ เมตร สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่า การยืมที่ไปเอาจะก่อให้เกิดการบรรเทาหนี้ความเสียหายได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงหนี้สาขา ตาม มดี กทพ. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของประชาชน

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสาขา	มีบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำ	ชื่อสาขา	ความถี่ (MHz)	พื้นที่ (เฮกตาร์)	พื้นที่ (ไร่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลง	ผลกระทบต่อการดำเนินงาน สาธารณชน	ผลการพิจารณาของกรมการ
๔	บริการทางธุรกิจ	๐๘๕๖๐๐๘๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีเอ็น เจริญ	นายสมชาย ธรรมสาร	สถานีตลาดชุม	๘๘.๖๕	บ้านเลขที่ ๖๗/๖ หมู่ ๔ ตำบลจาง อ่างทอง บ้านตลาดชุม จังหวัดราชบุรี	บ้านเลขที่ ๐๘/๓ หมู่ ๔ ตำบลจาง อ่างทอง บ้านตลาดชุม จังหวัดราชบุรี	เนื่องจากที่ดินเดิมที่บ้านไม่มีโฉนดที่ดินใช้ตามที่ตั้งสถานีและเสาอากาศ	พื้นที่บ้านเลขที่ ๐๘/๓ หมู่ ๔ ตำบลจาง หมู่ ๔ อ่างทอง ไม่ได้อยู่ในเขตการปกครองเดิมจึงขอโอนให้ใช้ตามที่ตั้งเดิมและเสาอากาศ	เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดินเดิมที่อยู่นำร่อง เนื่องจาก เหตุผลของพื้นที่ข้างล่างที่ตั้งเดิมเจ้าของบ้านไม่มีโฉนดที่ดินใช้ตามที่ตั้งสถานีและเสาอากาศ สามารถขังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่า การย้ายที่ตั้งไปจะกระทบต่อให้เกิดการกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กทท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๕	บริการทางธุรกิจ	๐๘๕๖๐๐๘๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีเอ็น เจริญ	นางสาววิมล คุ้ม	สถานีบ้านหมี่ไทรใหญ่	๘๘.๖๕	บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ ๕ ซอย ๗ บ้านจาง อ่างทอง อ่างทอง-หนองหญ้าปล้อง อ่างทอง-บ้านหมี่ไทรใหญ่	บ้านเลขที่ ๒๗/๓ หมู่ ๕ ซอยบ้านจาง อ่างทอง ตำบลบ้านหมี่ไทรใหญ่ อ่างทอง-บ้านหมี่ไทรใหญ่ อ่างทอง-บ้านหมี่ไทรใหญ่	เนื่องจากที่ดินเดิมทางวัดไม่ได้อยู่ในเขตการปกครองเดิมจึงขอโอนให้ใช้ตามที่ตั้งสถานีและเสาอากาศ	ที่ดินบ้านเลขที่ ๒๗/๓ หมู่ ๕ ซอยบ้านจาง อ่างทอง ไม่ได้อยู่ในเขตการปกครองเดิมจึงขอโอนให้ใช้ตามที่ตั้งเดิมและเสาอากาศ	เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดินเดิมที่อยู่นำร่อง เนื่องจาก เหตุผลของพื้นที่ข้างล่างที่ตั้งเดิมทางวัดไม่มีโฉนดที่ดินใช้ตามที่ตั้งสถานีและเสาอากาศ สามารถขังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่า การย้ายที่ตั้งไปจะกระทบต่อให้เกิดการกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กทท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๖	บริการทางธุรกิจ	๐๘๕๖๐๐๘๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีเอ็น เจริญ	นางนันทิมา คุ้ม	สถานีบ้านหมี่ไทรใหญ่	๘๘.๖๕	บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ ๕ ซอย ๗ บ้านจาง อ่างทอง อ่างทอง-หนองหญ้าปล้อง อ่างทอง-บ้านหมี่ไทรใหญ่	บ้านเลขที่ ๒๗/๓ หมู่ ๕ ซอยบ้านจาง อ่างทอง ตำบลบ้านหมี่ไทรใหญ่ อ่างทอง-บ้านหมี่ไทรใหญ่ อ่างทอง-บ้านหมี่ไทรใหญ่	เนื่องจากที่ดินเดิมทางวัดไม่ได้อยู่ในเขตการปกครองเดิมจึงขอโอนให้ใช้ตามที่ตั้งสถานีและเสาอากาศ	ที่ดินบ้านเลขที่ ๒๗/๓ หมู่ ๕ ซอยบ้านจาง อ่างทอง ไม่ได้อยู่ในเขตการปกครองเดิมจึงขอโอนให้ใช้ตามที่ตั้งเดิมและเสาอากาศ	เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดินเดิมที่อยู่นำร่อง เนื่องจาก เหตุผลของพื้นที่ข้างล่างที่ตั้งเดิมทางวัดไม่มีโฉนดที่ดินใช้ตามที่ตั้งสถานีและเสาอากาศ สามารถขังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่า การย้ายที่ตั้งไปจะกระทบต่อให้เกิดการกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กทท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายเทพ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ตามมติที่ประชุม กทท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗

ผลการพิจารณาทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของตู้ทดลองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้รับอนุญาตกิจการ	ชื่อสถานี (เดิม)	ชื่อสถานี (ใหม่)	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
๑	บริการทางธุรกิจ	๐๗๕๐๐๕๓๙	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฟ้า เอนเตอร์เทน	นายสมพร เกียรติ	สถานีคอมพิวเตอร์รวมรักษ์	สถานีสายฟ้า เวิร์ด	๑๐๖.๒๕	บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ ๓ ถนน อุดมประเสริฐ ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อนิติบุคคล	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการอนุรักษนิยมเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒	บริการทางธุรกิจ	๑๓๕๐๐๔๖๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิก เจริญ โอ	นายสุพิศ เสนี	สถานีชื่อความมั่นคง ภาชนาพรอาณาจักร	สถานี นิก เจริญ	๑๐๗.๕๐	บ้านเลขที่ ๕๖๒/๑ หมู่ ๓ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการประกอบกิจการ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการอนุรักษนิยมเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักแผนและวิศวกรรมกรรมการตรวจสอบ (นท) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาทำเรื่อง ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗





การพิจารณาทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของผู้ทูลขอประกอบกิจการ กรณีไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลง

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลง	ผลการตรวจสอบการ	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
๑	บริการทางธุรกิจ	๐๘๕๐๐๐๒๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั่ว คืนศรีไผ่ไทย	นางนันทิชา ฉ่ำชูตรา นางนันทิชา ฉ่ำชูตรา (ประธาน)	สถานีคนส่วนเกิน (ซีอาร์ทีเอ)	๙๖.๐๐	บ้านเลขที่ ๒๘ ซอย ซราวุธ หมู่ ๑๔ ซอย หมู่บ้านจ้อย ถนน หัวหิน-หนองแก ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๔ ตำบลบางแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เนื่องจากที่ตั้งเดิมทางวัดไม่ ยินยอมให้ใช้ชื่อ	ที่ศึกษานี้แตกต่าง ๑๕๐ กม. ไม่ ก่อให้เกิดการรบกวนแก่สถานีอื่น เปลี่ยนแปลงได้	ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสท. ส่วน ภูมิภาคปรากฏว่าที่ตั้งใหม่และที่ตั้งเดิมห่างกัน ๑๕๐ กม. ซึ่งกำลังศึกษาก่อนดำเนินการของสถานีแตกต่าง ไปจากเดิมมาก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่สอดคล้อง กับหลักการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนองานยื่นขอและมีความสามารถตรวจสอบ (นบ) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาทำเรื่อง ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗



บัญชีรายชื่อช่องรายการ

บริษัท บันบุญ มีเดีย จำกัด	
ลำดับที่	ช่องรายการ
๑	PB Channel



**บัญชีรายชื่อช่องรายการ**

---

<b>บริษัท ซีเอ็นเอส มัลติมีเดีย ทิม จำกัด</b>	
<b>ลำดับที่</b>	<b>ช่องรายการ</b>
<b>๑</b>	<b>กมลา ซาแนล (KAMALA CHANNEL)</b>





อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ จำนวน ๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ ดังนี้

ผู้ขออนุญาต	ประเภทกิจการ	ระดับชาติ	พื้นที่ให้บริการ	อายุใบอนุญาต
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	โครงข่ายทางสายและไร้สาย (IPTV)	ระดับชาติ	ครอบคลุมทั่วประเทศ	๑๕ ปี
บริษัท ซี ดี เอ็น พลัส จำกัด	โครงข่ายทางสายและไร้สาย (IPTV)	ระดับชาติ	ครอบคลุมทั่วประเทศ	๑๕ ปี